

Đức Thượng Phụ Pizzaballa kêu gọi: Chúng ta phải khẩn thiết cầu xin sự hòa giải và hòa bình

Thanh Quảng sdb - Tin Vatican



Đức Thượng Phụ La Tinh ở Jerusalem than van về cuộc chiến ở Trung Đông vẫn tiếp tục gây ra đau khổ vô cùng, và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện tha thiết cho sự hòa giải và hòa bình, trước Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đức Thượng Phụ La Tinh ở Jerusalem, Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, đã gửi lời nhắn chân thành đến các Kitô hữu tại Đất Thánh nhân ngày Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được cử hành vào ngày 15 tháng 8 tới.

Trong thông điệp của mình, Đức Thượng Phụ bày tỏ sự kinh hoàng về "cuộc chiến khủng khiếp" đã gây ra biết bao đau khổ cùng cực!

Ngài than thở rằng, mặc dù đã trải qua nhiều tháng chiến tranh, tình hình hiện tại vẫn còn ngút ngàn hận thù, oán giận và bạo lực, khiến việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông ngày càng trở nên khó khăn.

Đức Thượng phụ Pizzaballa viết "ngày càng khó để hình dung ra hồi kết cho cuộc xung đột này, cuộc xung đột có tác động lớn hơn và đau đớn hơn bao giờ hết trên cuộc sống của người dân chúng ta".

Ngài lưu ý rằng "ngày càng khó để tìm được những người và tổ chức có thể đối thoại về tương lai và quan hệ hòa bình" trong tình hình hiện tại, được đánh dấu bằng "quá nhiều bạo lực và, phải thừa nhận là hận thù!"

Lời cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria

Trong khi tình hình tuyệt vọng, Đức Thượng phụ Pizzaballa nêu ra những ngày sắp tới mang đến cơ hội để xoay chuyển tình thế xung đột, đặc biệt là dịp Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Ngài mời gọi mọi người hãy cầu nguyện tha thiết cho sự hòa giải và hòa bình, phó thác lời cầu nguyện của chúng ta cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ nhân Lễ Đức Mẹ Lên Trời, trước hoặc sau khi cử hành Thánh Thể hoặc bất kỳ thời điểm nào thích hợp.

"Tôi hy vọng rằng các giáo xứ, các cộng đồng tôn giáo chiêm ngắm và thậm chí cả một số ít người hành hương trong số chúng ta sẽ đoàn kết trong ước muốn chung về hòa bình mà chúng ta phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria."

Đức Thượng phụ Pizzaballa lưu ý rằng lời cầu nguyện cho hòa bình phải đi kèm với những nỗ lực của chúng ta trong việc giúp đỡ và đồng hành với những người đau khổ.

Trước nhiều lời lẽ thù hận mà chúng ta thường nghe nói, ngài nói, "chúng ta muốn dâng lời cầu nguyện của mình, bao gồm những lời hòa giải và hòa bình."



Lời cầu nguyện với Đức Mẹ

Đức Thượng phụ Pizzaballa đã dâng lời cầu nguyện sau đây lên Đức Mẹ trong dịp Lễ trọng, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, "Đức Maria Chí Thánh sẽ mở ra một tia sáng cho tất cả chúng ta và cho toàn thế giới."

*Lạy Mẹ Thiên Chúa vinh quang,
Đấng đã được tôn vinh trên các thiên thần,
xin cầu cho chúng con, cùng với Đức Tổng Lãnh Thiên Thần
Micae, và với tất cả các thiên thần trên trời, với tất cả các thánh,
cùng với Con chí thánh yêu dấu nhất của Mẹ, là Chúa và là chủ
của chúng con.*

*Xin Mẹ ban cho Đất Thánh này,
cho tất cả con cái của Người
và cho toàn thể nhân loại
món quà hòa giải và hòa bình.*

*Xin cho lời tiên tri của Mẹ được ứng nghiệm:
những kẻ kiêu ngạo sẽ bị phân tán
ngay trong tâm trí của trái tim họ;
những kẻ quyền thế sẽ bị lật đổ khỏi ngai vàng của họ,
và cuối cùng, những người khiêm nhường sẽ được nâng lên;*

*Xin cho những người đói khát được no nê những điều thiện hảo,
những người thanh thản được nhìn nhận là con cái của Chúa
và để những người hiền lành có được trái đất như món quà.*

*Xin Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, ban cho chúng con điều này,
Ngài là Đấng được tôn vinh mãi muôn đời trên các ca đoàn thiên
thần, Đấng đã lãnh nhận vương miện của Vương quốc,
và đã đặt Ngài trên ngai vàng huy hoàng vĩnh hằng trường cửu.
Danh dự và vinh quang thuộc về Chúa đến muôn thuở muôn đời.
Amen.*

